



แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

คำนำ

แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งนี้แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนการลาศึกษาต่อ

ลำดับที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ข้อมูล		หมายเหตุ
		ปีที่จะศึกษา	สาขาวิชาที่จะศึกษา	
1	รศ.ดร.ศิษฐ์สพล หนูพรหม	-	-	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว
2	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง	-	-	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว
3	ผศ.ดร.วนิดา เพ็ชรลมูล	-	-	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว
4	ผศ.ดร.ครวญ บัวศิริ	-	-	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว
5	อาจารย์ทวิศักดิ์ ทองไผ่	-	-	ไม่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ
6	อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง	-	-	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว
7	ผศ.สบาย ต้นไทย	-	-	ไม่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ
8	อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ์	-	-	ไม่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ
9	อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์	-	-	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว

แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ระดับตำแหน่งทางวิชาการ	ปีที่ยื่นส่ง	หมายเหตุ
1	รศ.ดร.ศิษฐ์สพล หนูพรหม	ศาสตราจารย์	-	
2	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง	รองศาสตราจารย์	2566	
3	ผศ.ดร.วนิดา เพ็ชรลมูล	รองศาสตราจารย์	2568	
4	ผศ.ดร.ครวญ บัวศิริ	รองศาสตราจารย์	2568	ประเมินการสอน 2566
5	อาจารย์ทวิศักดิ์ ทองไผ่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2567	
6	อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2568	
7	ผศ.สบาย ต้นไทย	-	-	เกษียณอายุราชการ ปี 2566
8	อาจารย์ศรัณย์ รักษาพรหมณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	
9	อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	

แผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

ลำดับที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เรื่องที่จะพัฒนา/หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม	หมายเหตุ
1	รศ.ดร.ศิษฐ์สพล หนูพรหม	-	
2	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร plant factory - หลักสูตร การจัดการมินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง - หลักสูตร เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับการผลิตพืช 	
3	ผศ.ดร.วนิดา เพ็ชรลมูล	<ul style="list-style-type: none"> - การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 	
4	ผศ.ดร.ครวญ บัวศิริ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 	
5	อาจารย์ทวิศักดิ์ ทองไผ่	<ul style="list-style-type: none"> - อาหารหรือการจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 	
6	อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) - การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ - การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ 	
7	ผศ.สบาย ต้นไทย	<ul style="list-style-type: none"> - การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 	
8	อาจารย์ศรัณย์ รักษาพรหมณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ทางด้านประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 	
9	อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์	-	